



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ข่าวลือย้าย นพ.สุภัทร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., ประชาไท, เพจชมรมแพทย์ชนบท, thaipbs)

- มีกระแสลือว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงใน สธ. จะมีการส่งย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกนอกพื้นที่ซึ่งทำงานอยู่มานานกว่า 20 ปี เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาเสรี และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการคัดค้านโครงการใหญ่ของรัฐบาลที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และต่อต้านอำนาจรัฐ ชาวบ้านต้องการถามผู้มีอำนาจใน สธ. ถึงสาเหตุที่ต้องโยกย้าย ชาวจะนะไม่ยอมเด็ดขาด รมว.สธ.ต้องรับฟังเสียงของประชาชน

ด้าน นพ.สุภัทร กล่าวขอบคุณกำลังใจ เชื่อว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ จะดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุด อาจจะถูกย้ายได้ แต่ตนเป็นข้าราชการตัวเล็ก ๆ อยู่ชายแดนไกลๆ คาดว่า จะได้รับความเป็นธรรมและการได้อยู่ทำงานร่วมกับชุมชนที่นี่

2. กระทำผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก

- จับชายวัย 21 ปี ขนกัญชาแห้งอัดแท่ง 3 ห่อใหญ่ น้ำหนักราว 200 กก. แหกด่าน ตร.ทางหลวงสี่แยกบ้านธาตุ อ.เมือง จ.สกลนคร เบื้องต้นแจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.กักพืช และ พ.ร.บ.จราจร



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ


1. ประชุมเตรียมมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวหุ้น, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, คมชัดลึก, js100, thejournalistclub, INN. pptv. ch7, nation, sondhitalk, workpointtoday, thaiquote, hfocus, thestandard, isranews, acnews, voicetv, thebangkokinsight, mcot, thailandplus, thaipbs, topnews, plewseengern)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า ก.สาธารณสุข ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ก.คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นัดประชุมวันที่ 5 ม.ค.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยหลังจีนเปิดประเทศให้ประชาชนเดินทางเข้า-ออกได้ โดยยื่นการพิจารณาและการออกมาตรการแนวทางต่างๆ ของคณะกรรมการวิชาการฯ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อและผู้เชี่ยวชาญทำตามหลักวิชาการ ปราศจากการกีดกันทางการเมือง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่วนข้อเสนอมาตรการด้านสาธารณสุข คือ ก่อนเข้าประเทศไทยให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม หากมีอาการทางเดินหายใจ ควรเลื่อนการเดินทาง และให้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ก่อนเข้า มีการให้คำแนะนำผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ แนะนำให้พักในโรงแรม SHA+ ซึ่งจะมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนออกจากประเทศไทย รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวัง โรคกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีอาการทางเดินหายใจ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินผู้เดินทางจากต่างประเทศ เพิ่มกลไกการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรค รวมถึงเฝ้าระวังและตรวจเชื้อโควิด 19 ในน้ำเสียจากเครื่องบิน

-น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเตรียมมาตรการรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากจีนทางศูนย์ EOC ของกรม คร. เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการรายงานการติดเชื้อโควิด โดยแยกระหว่างคนไทยและนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 เพื่อให้ทราบจำนวนการติดเชื้อและเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อ และติดตามสายพันธุ์ ทั้งนี้ จะเปิดศูนย์วัคซีนสำหรับชาวต่างชาติที่ รพ. บางรัก รวมถึงการติดตามและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากสายการบิน เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกับสายพันธุ์ที่พบในประเทศ

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ ได้ให้แนวทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับ และประสานการทำงานอย่างรอบด้าน เพราะคาดว่าผู้เดินทางจากจีนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ให้มีการดูแลให้สมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)</p> <p>-เฟซบุ๊กกรมควบคุมโรค โพสต์ภาพการแสดงความคิดเห็นของ 4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์, ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทย ในการควบคุมโควิด 19 สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน หลังจากที่ทางการจีนได้ประกาศเปิดประเทศ</p> <p>2. รณรงค์ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เล็งเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคคลทั่วไป รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีน LAAB ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในความดูแลของรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งนี้ รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ 35 แห่ง มีการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ผู้สนใจสามารถสอบถามแพทย์ประจำตัว หรือลงทะเบียนผ่านรพ.ใกล้บ้านเพื่อเข้ารับบริการ</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือ LAAB จะทำให้ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด 19 ได้สูงทันทีภายหลังฉีด ในกลุ่มที่ฉีดไปแล้วพบผลข้างเคียงน้อยมาก แต่ประสิทธิภาพพบสามารถป้องกันโควิด 19 ได้ถึง 80% ในระยะ 6 เดือน ทั้งนี้ กรมคร.ได้จัดเตรียม LAAB ไว้เพียงพอสำหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. WHO เตือนไวรัสโควิด XBB.1.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์)</p> <p>-พญ.มาเรีย ฟาน เคอร์คอฟ หัวหน้าด้านเทคนิคของ WHO กล่าวว่า ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.5 ถือเป็นไวรัสโควิด 19 ที่สามารถแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากสามารถกลายพันธุ์และเกาะติดกับเซลล์มนุษย์ และทำสำเนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตรวจพบใน 29 ประเทศทั่วโลก และ WHO ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาการรุนแรงที่เกิดจากไวรัสดังกล่าว</p> <p>4. 15 บทเรียนจากโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เรื่อง “บทเรียนโควิด 19 เมื่อ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4” ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงมาโดยตลอด เพื่อความอยู่รอดของตัวไวรัสและสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายความรุนแรงจะลดลง แต่ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นแบบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จึงยากที่จะควบคุม ประเทศไทยมีการติดเชื้อไปแล้วไม่น้อยกว่า 70% เช่นเดียวกับทั่วโลก ในระยะแรกมีมาตรการเข้มงวดแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ การป้องกันสายพันธุ์ใหม่จากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศในปัจจุบันจึงใช้วิธีเฝ้าระวังการตรวจสายพันธุ์เท่านั้น ในระยะแรกความหวังในการยุติการระบาดของโรคอยู่ที่วัคซีน เมื่อระยะเวลาผ่านไปพบว่าวัคซีนไม่สามารถที่จะยุติการระบาดได้ เป็นเพียงลดความรุนแรงของโรคลงใน 3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าวิถีการรักษา ป้องกัน เกิดขึ้นทางสื่อสังคมมากมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สมุนไพร ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าใช้ได้จริง บทเรียนที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า การแก้ปัญหาจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจัย มากกว่าการใช้ความรู้สึก โดยเฉพาะปัญหาทางสื่อสังคม ทำให้เกิดความสูญเสียทางสาธารณสุขจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม เราจะต้องเรียนรู้อยู่กับโรคนี้นต่อไป ปีที่ 4 นี้ ทุกคนยอมรับและอยู่กับโควิด 19 เศรษฐกิจสังคมจะเข้าสู่ภาวะปกติ การนับจำนวนไม่สามารถทำได้จริง และในที่สุดองค์การอนามัยโลกคงจะยุติการนับจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต เพราะตัวเลขที่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.จับมือสถาบันพระบรมราชชนก ผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, มติชน, mcot, acnews, hfocus, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามความร่วมมือกับ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตแพทย์เพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข โดยปีนี้เปิดรับเป็นแรกจำนวน 96 คน ซึ่งจะนำเข้าสู่ระบบการสอบ TCAS รอบ 2 ในปี 66 นี้ นักเรียนชั้น ม.6 สามารถยื่นคะแนนสอบในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ช่วงพรีคลินิกปี 1-3 เรียนร่วมกับมหิดล จากนั้นปี 3-6 เรียนตามศูนย์เรียน นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ และราชบุรี</p>	
<p>ม.มหิดล มอบชุดทดสอบการติดเชื้อหุขนิดรวดเร็วให้ สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, มติชน, acnews, hfocus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส พลัด สธ. นพ.เพชร อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบชุดตรวจวินิจฉัยและวัสดุทางการแพทย์ มูลค่า 2.1 ล้านบาท จาก ม.มหิดล ซึ่งชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เป็นการวิจัยพัฒนาโดยฝีมือของคนไทย รวมถึงวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ มามอบให้ใช้ในการกิจของ สธ. นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนและเพิ่มความครอบคลุมในการดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าและสร้างการแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก รพ.นพรัตนราชธานี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ทีวีช่อง TNN, thaimlnews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีมากขึ้น สิ่งที่มาคือการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิด “ภาวะเป็นพิษ” กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืช ตลอดจนสิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ตามแนวทางของแผนความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ซึ่งกำหนดให้ รพ.นพรัตนราชธานีเป็นศูนย์พิษแห่งชาติ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยการเป็นพิษในร่างกายผู้ป่วยและรักษาต่อได้ถูกต้อง โดยจะเน้นกลุ่มพิษสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม พิษสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม และช่วยในงานวิจัยเพื่อค้นหาโรคใหม่ ๆ จากสารเคมีด้วย</p>	-
<p>ดูแลโรคหน้าหนาวผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thaiquote)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำวิธีดูแลป้องกันผู้สูงอายุใน 4 อาการโรคที่พบบ่อยช่วงฤดูหนาว คือ 1.อาการระบบทางเดินหายใจ ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร บรรเทาอาการไข้ ไอ เจ็บคอ 2.อาการทางผิวหนัง ควรบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ แดงกวา มะเขือเทศ น้ำมันมะพร้าว สรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน 3.โรคระบบไหลเวียนโลหิต ทานกระเทียมช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกาย 4.อาการปวดข้อ ปวดเข่า รักษาด้วยการนวดเฉพาะจุด กระตุ้นระบบไหลเวียน ทั้งนี้ การฝึกสมาธิ สวดมนต์ จะช่วยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลาย ลดอาการเครียดในชีวิตประจำวันได้ จะบรรเทาภาวะอาการโรคต่าง ๆ เร็วขึ้น</p>	
<p>กรมอนามัย-วช. MOU พัฒนางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., prd, bangkoktoday, thaimlnews, hfocus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ลงนามร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ" กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย พร้อมปรับปรุงแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ การออกกฎหมาย และข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข โดยที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมอนามัย อาทิ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม/ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประเมินเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เป็นต้น</p>	
<p>โรคคนแข็ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., thailandplus, plewseengern, sanook, bangkokbiznews, newtv, thebangkokinsight, thaiquote)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคคนแข็ง หรือ Stiff-person syndrome (SPS) เป็นโรคทางระบบประสาทส่วนกลางในกลุ่มที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งในภาวะปกติระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย แต่เมื่อเกิดโรคภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติย้อนกลับมาทำลายเซลล์ของร่างกายตัวเอง ซึ่งพบได้น้อยมาก ประมาณ 1 ในล้านคน</p> <p>ด้าน นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การรักษา ได้แก่ การปรับภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป และรักษาตามอาการ เช่น ลดอาการเกร็งและกระตุกของกล้ามเนื้อด้วยยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน หรือบาโคลเฟน หากมีอาการควรรีบเข้ารับการรักษา</p>	
<p>7 วันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, มติชน, แนวหน้า, js100, thaipbs, nation, inn, bangkokbiznews)</p> <p>- ศปถ. สรุป 7 วันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 3 ม.ค. 66 เกิดอุบัติเหตุ 239 ครั้ง บาดเจ็บ 259 ราย เสียชีวิต 15 ราย รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 2,440 ครั้ง บาดเจ็บ 2,437 ราย เสียชีวิต 317 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับเร็ว ขับตัดหน้า และดื่มแล้วขับ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช พบสถิติสูญเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน</p>	
<p>รณรงค์ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นายแพทย์วีรุฒิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ราชวิถีและรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ 35 แห่ง ได้รณรงค์ฉีดวัคซีน LAAB ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในความดูแลของรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ผู้สนใจสามารถสอบถามแพทย์ประจำตัว หรือลงทะเบียนผ่าน รพ.ใกล้บ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงในระยะแรกเน้นกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จากนั้นได้ขยายให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งกลุ่มที่ได้รับยารักษาที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น มะเร็ง HIV เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวมถึงผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนนานเกิน 6 เดือน</p> <p>ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจ.ลพบุรี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองสธ. พร้อมด้วย นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ</p>	